



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. ๙๔๓๐

ที่ กปศ.๐๔๑๘/๒๕๖๔ วันที่

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (วงรอบ ๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

เรียน คณบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

ในการนี้กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หลักสูตร/คณะตรวจสอบข้อมูลรายชื่อหลักสูตรที่ต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. ให้หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. ให้หลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เฉพาะองค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๔. ให้คณะรวบรวมข้อมูลหลักสูตรที่ขอยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินการในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) และ

๕. ให้คณะส่งรายชื่อรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานท่านเพื่อรวบรวมและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)



ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://www.nrru.ac.th/qa/index.php> หรือผ่านทาง QR code โดยส่งข้อมูลลำดับที่ ๑ – ๔ กลับมายังกองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๙ ชั้น ๔ หรืออีเมล : qa@nrru.ac.th ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข้มทอง)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา



<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑</p>  <p>ข้อมูลรายชื่อหลักสูตรที่ต้องรับการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๔</p>	<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒</p>  <p>ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔</p>
<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓</p>  <p>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ระดับหลักสูตร</p>	<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔</p>  <p>แบบฟอร์มยกเว้นตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔</p>
<p>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕</p>  <p>แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน</p>	

